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Borgarráð

       

Svar við framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um leiguupphæðir og 
leigutaka borgarinnar.

Á fundi borgarráðs þann 3.9.2020 var lögð fram svohljóðandi framhaldsfyrirspurn 
áheyrnarfulltrúa Miðflokksins:

 „ Þann 25. júní sl. var lagt fram svar við fyrirspurn minni um leigukostnað Reykjavíkur á árinu 2019. 
Svarið má finna á þessari slóð: 
https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/42b_tilbuid_r20050320_svar_vid_fyrirspurn_
aheyrnarfulltrua_midflokksins_um_um_leigukostnad_og_leigusala_borgarinnar.pdf. Nú hefur borist 
svar um leigutekjur leigutaka borgarinnar sjá hér: 
https://fundur.reykjavik.is/system/files/agenda-items/22b_r20050320_svar_vid_fyrirspurn_aheyrnarfull
trua_midflokksins_um_leiguupphaedir_og_leigutaka_borgarinnar.pdf. 
Til að fá sem gleggsta mynd af leigutekjum og leigugjöldum borgarinnar er nauðsynlegt að greina 
kostnað og tekjur niður á fermetra. Því er óskað er eftir að fá leiguverð pr. fermetra sem 
Reykjavíkurborg leigir eftir eignum að undanskildu íbúðarhúsnæði.“

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

Svar við fyrirspurn:
Meðfylgjandi eru listar sem lagðir voru fram í borgarráði þann 25. júní og 3. september  sl. án 
íbúðarhúsnæðis.  
Eignasjóður er með nokkrar eignir sem eru leigðar út til einkaaðila þar sem leigutaki greiðir 
hluta af leigufjárhæð og aðalsjóður greiðir á móti með samstarfssamningi við viðkomandi 
svið.
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